

**SỞ Y TẾ THANH HOÁ  
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HOÁ**

Số: 13 /TTYT-PCBT

V/v tổ chức điều tra, truy vết, cách ly,  
giám sát người trở về từ các địa phương  
có dịch để phòng, chống dịch COVID-19

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Thiệu Hoá, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Trạm Y tế xã, thị trấn

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó kiểm soát tại một số tỉnh; số lượng người từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa phương nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu rất đông; dẫn đến nguy cơ bùng phát và lây lan dịch trên địa bàn huyện là rất lớn. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hoá, UBND huyện Thiệu Hoá, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá. Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hoá yêu cầu trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổ chức triển khai điều tra, giám sát, quản lý, truy vết, cách ly y tế các trường hợp trở về từ vùng dịch cụ thể như sau:

1. Tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện một số hình thức cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn.

- Cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 (F1), các trường hợp liên quan đến các mốc dịch tễ, các trường hợp có tiền sử đến, ở, về từ các ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam do Bộ Y tế công bố và các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá theo quy định.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú các trường hợp tiếp xúc F1, người tiếp xúc gần với ca nghi ngờ mắc COVID-19 và các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá theo quy định.

- Các trường hợp trở về từ các địa phương có ghi nhận ca bệnh nhưng không thuộc các trường hợp phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú thì áp dụng các biện pháp giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

2. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình dịch, tham mưu có hiệu quả cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện và hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Đẩy mạnh các biện pháp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, người bệnh và người nhà người bệnh, khách hàng, đối tác đến làm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhất là thực hiện **5K** (**K**hẩu trang – **K**hử khuẩn – **K**hoảng cách – **K**hông tụ tập – **K**hai báo y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các nhân viên y tế phải nêu gương, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

4. Tiếp tục điều tra dịch tễ, rà soát và cập nhật bổ sung thông tin chính xác những người đi về từ Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và một số tỉnh thành có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, báo cáo kịp thời trước 8h30 hàng ngày về Trung tâm Y tế Thiệu Hoá (Khoa KSBT).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ BS. Trịnh Thị Hương, PGĐ. **SĐT: 0912546058** để được hướng dẫn.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Các trạm Y tế (đề t/h):
- Lưu: VT, PCBT



**GIAM ĐỐC**

**Lê Lương Khang**